

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh dự hội thảo xúc tiến đầu tư tại Đài Loan.

Nghệ An; 150 tổ chức đầu tư, xúc tiến thương mại, kinh tế và doanh nghiệp của Đài Loan.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khẳng định, Đài Loan luôn là đối tác tin cậy, quan trọng trong phát triển kinh tế của Thái Bình. Trên địa bàn tỉnh hiện có 34 dự án của các doanh nghiệp Đài Loan đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 435,52 triệu USD. Từ đầu năm 2022 đến nay, Thái Bình tiếp đón hơn 50 nhà đầu tư Đài Loan đến tìm hiểu

cơ hội đầu tư, kinh doanh. Chia sẻ về những tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư và những cơ chế, chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cho biết, chủ trương của Thái Bình trong giai đoạn 2020 - 2025 tập trung thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử và một số ngành sản xuất thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao. Những lĩnh vực Thái

Bình đang ưu tiên thu hút đầu tư đều là thế mạnh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Đài Loan, vì vậy Thái Bình chính là địa bàn đầy tiềm năng với rất nhiều cơ hội hợp tác đầu tư cho các nhà đầu tư Đài Loan khi muốn triển khai dự án tại Việt Nam. Để tạo niềm tin, động lực giúp các nhà đầu tư Đài Loan yên tâm đầu tư vào Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh khẳng định: Thái Bình sẽ luôn đồng hành với các nhà đầu tư trong việc khảo sát, lựa chọn địa điểm,



Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc.

giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư. Ngoài tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, minh bạch, Thái Bình cũng cam kết lắng nghe, nắm bắt và giải quyết kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh của dự án.

Trong khuôn khổ hội thảo, các doanh nghiệp của Thái Bình và Đài Loan đã có phiên kết nối, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, điện cơ, điện tử, xây dựng,

hỗ trợ tư vấn đầu tư, dịch vụ tài chính, ngân hàng khi đầu tư vào Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng.

Trước đó, sáng ngày 2/11, đoàn công tác của tỉnh có buổi làm việc với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Cục Nghiệp vụ đầu tư, Bộ Kinh tế Đài Loan; lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và lãnh đạo Công ty Cổ phần Green i-Park làm việc với Tập đoàn ASKEY trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư vào khu công nghiệp Liên Hà Thái tại Thái Bình.

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và động viên học sinh Trường THCS Tiên Phong.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý các trường trong việc thực hiện việc học, góp các khoản đầu tư năm học phải bảo đảm đúng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố; các khoản thu phải công khai, minh bạch, rõ ràng; không được để xuất hiện những khoản thu vượt ngoài quy

định. Đồng chí đề nghị các trường chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm; tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhất là việc cập nhật chương trình giáo dục phổ thông mới. Bên cạnh đó, các trường cần quan tâm đến chất lượng bữa ăn bán trú của học sinh; thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm để

bảo đảm an toàn cho học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố quan tâm, chỉ đạo sát sao các trường trong việc vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh. Đối với kiến nghị, đề xuất của các trường sẽ xem xét, giao các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức thực hiện để tạo điều kiện cho các trường hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học.

TRUYỀN THÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thái Bình; kỹ năng về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; kỹ năng cơ bản trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực thi chính

sách về bình đẳng giới. Sáng cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức quán triệt một số điểm mới trong công tác tuyên chọn, gọi công dân nhập ngũ cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chia sẻ thêm về những kết quả

đạt được trong công tác bình đẳng giới trên địa bàn thành phố. Đồng chí mong muốn thông qua hội nghị đội ngũ cán bộ hội phụ nữ sẽ học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu về bình đẳng giới cũng như góp phần làm tốt công tác tuyên chọn, gọi công dân nhập ngũ.

TƯ VẤN, PHẢN BIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra ý kiến về sự cấp thiết, ý nghĩa của đề án, đồng thời đề nghị bổ sung một số nội dung về y tế tư nhân; đánh giá việc tư vấn chủ tài các bệnh viện huyện, thành phố; xem xét lại tên đề án, thống nhất lại bố cục, số liệu nêu trong đề án cũng như việc đánh giá chất lượng nhân lực ngành

y tế gắn với nhu cầu thực tiễn ở các giai đoạn và điều chỉnh các mục tiêu cụ thể đã nêu sao cho phù hợp...

Sau khi kết thúc hội thảo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp, phối hợp với ngành y tế chính sửa, bổ sung và hoàn thiện đề án trước khi trình UBND tỉnh.

Chủ động phòng, chống cháy, nổ tại khu dân cư, hộ gia đình

Thời gian gần đây, trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Vì vậy, để phòng ngừa cháy, nổ, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy nhằm hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Theo Thượng tá Nguyễn Viết Tân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh: Năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ cháy, làm chết 2 người, bị thương 1 người, thiệt hại về tài sản ước tính hàng tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, dù chưa xảy ra những vụ cháy lớn, gây thiệt hại về người song vẫn xảy ra một số vụ cháy nhà xưởng, cháy nhà dân, cháy nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh gây thiệt hại lớn về tài sản. Điều đáng lo ngại là nguy cơ xảy ra cháy, nổ luôn tiềm ẩn, tuy nhiên nhiều người dân vẫn còn chủ quan, chưa có ý thức trang bị và cải thiện các điều kiện về an toàn phòng cháy, thiết các kiến thức, kỹ năng về PCCC.



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ.

Cụ thể, tại các khu dân cư, nhất là khu vực đô thị, đa phần nhà ở của các hộ dân thường được xây dựng theo dạng nhà ống liền kề, san sát nhau, không bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC. Để bảo đảm an ninh, nhiều nhà ống chỉ có 1 cửa ra vào, phía trên hoặc phía sau còn gia cố thêm các "chuồng cọp" bịt kín lối thoát hiểm, khi có sự cố cháy, nổ xảy ra sẽ rất nguy hiểm. Nhiều hộ dân kết hợp nhà để ở với sản xuất, kinh doanh sắp

xếp hàng hóa không có lối đi chuyên, thoát nạn; để các chất dễ cháy không bảo đảm khoảng cách an toàn, gắn các thiết bị điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, gần khu vực thấp hương thờ cúng, khi xảy ra sự cố sẽ cháy lan sang chất dễ cháy gần đó. Việc bảo đảm an toàn trong sử dụng các thiết bị điện, gas trong quá trình đun nấu cũng chưa được chú trọng. Tại các hộ gia đình cũng chưa có ý thức trang bị các phương

tiện PCCC, khi xảy ra sự cố cháy, nổ không phát hiện được sớm và không có phương tiện để xử lý, dẫn đến đám cháy phát triển từ do, gây ra cháy lớn... Đối với các khu dân cư đông đúc, dây điện, cáp viễn thông giăng mắc chằng chịt không an toàn, nhà không có thoát hiểm, ngõ nhỏ không có đường vào cứu hỏa... nếu xảy ra cháy, nổ không thể đưa phương tiện vào khu vực bị cháy nên hệ lụy sẽ rất lớn.

cao, hướng dẫn người dân các biện pháp PCCC; hướng dẫn, vận động người dân cài đặt ứng dụng báo cháy 114; tham mưu thành lập thí điểm các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" tại khu dân cư các huyện, thành phố. Cùng với đó, Công an tỉnh tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC nói chung, tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nói riêng; hướng dẫn các hộ gia đình trang bị các điều kiện an toàn PCCC, bảo đảm các điều kiện thoát nạn, tháo dỡ "chuồng cọp", lồng sắt, tạo lối thoát nạn thứ hai.

Thiếu tá Nguyễn Quang Thái, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Thái Bình cho biết: Thành phố là nơi tập trung đông dân cư, nhiều nhà ống liền kề, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Vì vậy, Đội đã phối hợp với các tổ dân phố đến từng hộ gia đình tuyên truyền, ký cam kết, khuyến cáo thực hiện nghiêm các biện pháp PCCC, tháo dỡ "chuồng cọp", mở lối đi thông thoáng, tự trang bị bình bột chữa cháy ở khu vực sản xuất, kinh doanh sẵn sàng sử dụng khi xảy ra sự cố.

Bà Trần Thị Thục, tổ trưởng tổ dân phố số 1, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Tổ dân phố số 1 có 285 hộ với hơn 500 nhân khẩu, trên địa bàn có một khu nhà tập thể cùng một số cơ quan, trường học, nhà xưởng sản xuất, kinh doanh. Với phương châm thêm một người hiểu biết về PCCC thì bớt đi thảm họa và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, chúng tôi đã phối hợp đầy mạnh thông tin, tuyên truyền, tổ chức

tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa cháy, nổ, tổ chức ký cam kết giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân; thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ" trong PCCC.

Bà Trần Thị Kim Anh, chủ cửa hàng tự chọn Kim Anh, đường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình) cho biết: Là đơn vị kinh doanh nhiều mặt hàng phục vụ tiêu dùng nên chúng tôi luôn coi trọng việc phòng cháy, bảo đảm an toàn cho cá nhân và cộng đồng. Tại cửa hàng trang bị đầy đủ thiết bị PCCC. Tất cả các mặt hàng đều được xếp ngay ngắn theo từng khu, đường đi lại thông thoáng, khách vào mua hàng không được hút thuốc lá. Trước khi đóng cửa hàng, nhân viên phải kiểm tra các thiết bị điện bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hiện đang là mùa hanh khô, chỉ cần người dân chủ quan, lơ là thì cháy, nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào; kết hợp với các điều kiện phòng cháy, điều kiện thoát nạn không bảo đảm sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thượng tá Nguyễn Viết Tân cho biết thêm: Thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về mức độ nguy hiểm của cháy, nổ, từ đó chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng cháy tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng công an cấp xã, đội PCCC tại cơ sở. Đây là lực lượng quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các khu dân cư, hộ gia đình.

Infographic titled 'Phòng cháy chữa cháy: Những việc cần làm'. It contains several sections: 'Cháy, nổ thường đến bất ngờ và để lại hậu quả nặng nề...', 'Chủ động phòng cháy, chữa cháy (PCCC)', 'Những việc cần làm khi xảy ra cháy', and 'MẠNH CƯỜNG - MINH HƯNG'. It includes icons for fire extinguishers, exits, and safety instructions.

NGUYỄN CƯỜNG

MẠNH CƯỜNG - MINH HƯNG